

TUYÊN DƯƠNG VÀ TRAO GIẢI CHO CÁC CÁ NHÂN VÀ ĐỘI NHÓM CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỘI TRẠI ẨM THỰC 26/3

Đúng vào lúc 8h, ngày 22 tháng 3 năm 2025, tại Trường THPT Y Jut, Hội Trại đã chính thức khai mạc, đánh dấu một dịp đặc biệt trong tháng “thanh niên” rực rỡ của nhà trường. Tham dự hội trại có Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Du học Cường Thịnh cùng toàn thể các bạn học sinh của các chi đoàn lớp 10, 11 và 12.

Hội trại Ẩm thực là sự kiện truyền thống hàng năm, tạo sân chơi cho các bạn học sinh thể hiện tài năng, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết, đồng thời là để kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2025. Những hoạt động thể thao và văn hóa diễn ra trong không khí sôi động, tạo ra một không gian giao lưu bổ ích giữa các chi đoàn. Tại hội trại, nhà trường và công ty Cường Thịnh đã trao học bổng cho các bạn học sinh nghèo vượt khó, có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.



(Ảnh trao học bổng)

Nhà trường trao giải cho các chi đoàn có hoạt động xuất sắc nhất của ngày hội 26/3:

Chi đoàn 12A7 đã xuất sắc giành chức vô địch giải Bóng đá nam sau những trận cầu kịch tính và đầy cảm xúc.

Chi đoàn 12A1 đã giành giải nhất trong cuộc thi kéo co, thể hiện sức mạnh đoàn kết, quyết tâm cao độ.

Chi đoàn 11A1 đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi nhảy bao bố, đem lại những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ.





(Ảnh trao thưởng phân thi đá bóng và các trò chơi dân gian)

Góp phần tạo nên không khí náo nhiệt và đa dạng của hội trại không thể không nhắc đến gian hàng ẩm thực của 14 chi đoàn khối 10 và gian hàng trò chơi của CLB YJEC, với những món ăn hấp dẫn, phong phú và hoạt động thú vị. Các gian hàng này đã thu hút đông đảo học sinh tham gia và thưởng thức và vui chơi, tạo nên một không gian giao lưu vô cùng náo nhiệt.

Hội trại Âm thực đã khép lại, nhưng tinh thần tuổi trẻ Y Jut sẽ mãi cháy sáng. Đây là dịp để các bạn học sinh thể hiện sự sáng tạo, gắn kết và tinh thần đồng đội.





(Ảnh hội trại)

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã tuyên dương và trao thưởng cho 14 bạn học sinh đạt danh hiệu “Học sinh ba tốt” – những cá nhân xuất sắc, năng động và nhiệt huyết trong cả học tập và công tác đoàn đội. Những bạn học sinh này là những tấm gương sáng về tinh thần học tập, rèn luyện và phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.



(Ảnh trao thưởng Học sinh ba tốt)

Hội trại khép lại, nhưng tinh thần Y Jut sẽ tiếp tục bùng cháy trong mọi hoạt động tiếp theo.

BAN TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THPT Y JUT